



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อ ผลงานข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่ง  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๒๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจ  
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นชอบให้ นางสาวเสาวนีย์ พัฒนะนาวิกุล ตำแหน่ง  
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๑๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ผ่านการ  
คัดเลือกและเข้ารับการประเมินผลงาน และประกาศรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือ  
ปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้  
หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ตามที่ได้รับคัดเลือก

อนึ่ง หากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอทักท้วง ให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ กศน.  
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรัท พงษ์ทวิกุล)

เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภควิทยากร ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.  
 แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	ตำแหน่งที่คัดเลือก	ผู้ผ่านการคัดเลือก ชื่อ - สกุล	รายละเอียดการเสนอผลงาน		ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	หมายเหตุ	
			ชื่อผลงาน	ชื่อผู้รวมดำเนินกร สัดส่วน (%)			
๑	นักวิชาการศึกษานโยบาย ตำแหน่งเลขที่ ๔๕๑๘ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา	นางสาวเสาวนีย์ พัฒนะนวิกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕๑๘ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาคการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	นางสาวอภิญญา ปานเดชา	๒๐%	โครงการพัฒนาความสามารถ ด้านการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ ของ ครู กศน. ตำบล สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑	

